

สรุปข่าวในและต่างประเทศ

สหรัฐฯ

ตลาดหุ้นนิวยอร์ก ตลาดน้ำมัน ตลาดเงิน ตลาดทองคำนิวยอร์ก
ปิดทำการวันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ย.เนื่องในวันขอบคุณพระเจ้า

ยุโรป

PMI รวมภาคการผลิต-บริการขั้นต้นของเยอรมนีหดตัวน้อยลงในเดือนพ.ย. เอสแอนด์พี โกลบอลเปิดเผยในวันนี้ (23 พ.ย.) ว่ากิจกรรมภาคธุรกิจของเยอรมนีส่งสัญญาณชะลอตัวน้อยลงในเดือนพ.ย. โดยกิจกรรมทั้งในภาคการผลิตและบริการลดลงน้อยกว่าในเดือนต.ค. ซึ่งสร้างความหวังว่า เศรษฐกิจเยอรมนีอาจเผชิญภาวะถดถอยน้อยกว่าที่คาดการณ์ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการขั้นต้นจากฮัมบูร์ก คอมเมอร์เชียล แบงก์ (HCOB) ที่รวบรวมโดยเอสแอนด์พี โกลบอล ปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 4 เดือนที่ 47.1 ในเดือนพ.ย. จาก 45.9 ในเดือนต.ค. ซึ่งสูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม ตัวเลขต่ำกว่าระดับ 50 บ่งชี้ว่ากิจกรรมธุรกิจอยู่ในภาวะหดตัว ขณะที่ ดัชนี PMI ภาคบริการขั้นต้นลดลงเป็นครั้งที่ 3 ในรอบ 4 เดือน โดยลดลงสู่ 48.7 ในเดือนพ.ย. แต่สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 48.5 ด้านดัชนี PMI ภาคการผลิตขั้นต้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือนที่ 42.3 ในเดือนพ.ย. จาก 40.8 ในเดือนต.ค. ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์เช่นกัน แต่ยังคงอยู่ในภาวะหดตัว เนื่องจากต่ำกว่าระดับ 50 (อินโฟเควสท์)

ฝรั่งเศสเผย PMI รวมภาคการผลิตและบริการขั้นต้นเดือนพ.ย.หดตัวต่อเนื่อง ผลสำรวจจากเอสแอนด์พีโกลบอลเปิดเผยในวันนี้ (23 พ.ย.) ว่า กิจกรรมทางธุรกิจของฝรั่งเศสหดตัวต่อเนื่องในเดือนพ.ย. เนื่องจากอุปสงค์สินค้าและบริการในประเทศลดลง รายงานระบุว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นต้นของฝรั่งเศสจากฮัมบูร์ก คอมเมอร์เชียล แบงก์ (HCOB) ในเดือนพ.ย. และที่ระดับ 45.3 ตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าระดับ 45.2 ในเดือนต.ค. แต่ยังคงต่ำกว่า 50 ซึ่งบ่งชี้ว่าธุรกิจมีการหดตัว และต่ำกว่าคาดการณ์จากโพลสำรวจของสำนักข่าวรอยเตอร์ที่ระบุว่า ดัชนี PMI ภาคบริการขั้นต้นในเดือนพ.ย.จะอยู่ที่ 45.6 ขณะเดียวกัน ดัชนี PMI ภาคการผลิตขั้นต้นในเดือนพ.ย.ลดลงมาสู่ระดับ 42.6 จาก 42.8 ในเดือนต.ค. และต่ำกว่าโพลสำรวจของรอยเตอร์ที่ 43.1 ส่วนดัชนี PMI รวมภาคการผลิตและบริการขั้นต้นในเดือนพ.ย. อยู่ที่ 44.5 ลดลงมาจากระดับ 44.6 ในเดือนต.ค. และต่ำกว่าที่รอยเตอร์คาดการณ์ไว้ที่ 45.0 (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก กลุ่มพลังงานหนุนตลาด
ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันพฤหัสบดี (23 พ.ย.) โดยได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มพลังงาน ขณะที่นักลงทุนชานรับการเปิดเผยรายงานการประชุมของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่บ่งชี้ว่า ผู้กำหนด

นโยบายมีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการลดลงของอัตราเงินเฟ้อในยูโรโซน ทั้งนี้ ดัชนี STOXX 600 ปิดตลาดที่ระดับ 458.47 จุด เพิ่มขึ้น 1.23 จุด หรือ +0.27% ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 7,277.93 จุด เพิ่มขึ้น 17.20 จุด หรือ +0.24%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 15,994.73 จุด เพิ่มขึ้น 36.91 จุด หรือ +0.23% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,483.58 จุด เพิ่มขึ้น 14.07 จุด หรือ +0.19% ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 2 เดือน โดยหุ้นกลุ่มพลังงานบวก 1.4% หลังร่วงลง 2 วันติดต่อกัน หุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์ปรับตัวขึ้น 0.7% โดยหุ้นโนโว นอร์ติสค์บวก 1.0% หลังประกาศการลงทุนมูลค่า 2.3 พันล้านดอลลาร์เพื่อเพิ่มการผลิตยาลดน้ำหนักและยารักษาโรคเบาหวาน ตลาดปรับตัวรับการเปิดเผยข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมของยูโรโซนซึ่งบ่งชี้ว่ากิจกรรมทางธุรกิจลดลงในเดือนพ.ย. และบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจของยูโรโซนจะหดตัวลงอีกในไตรมาสนี้ เนื่องจากผู้บริโภคยังคงควบคุมการใช้จ่าย ตลาดหุ้นเนเธอร์แลนด์ปรับตัวขึ้น หลังนายเกียร์ต ไวลด์เคอร์ส นักการเมืองขวาจัดชนะการเลือกตั้งอย่างเหนือความคาดหมาย ตลาดหุ้นสวีเดนปรับตัวขึ้นด้วย หลังจากที่ธนาคารกลางมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 4% บรรดานักวิเคราะห์ระบุว่า การซื้อขายในตลาดยุโรปลดลง เนื่องจากตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการวันขอบคุณพระเจ้า (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: พutschีปิดบวก 14.07 จุด หุ้นกลุ่มพลังงานหนุนตลาด ตลาดหุ้นลอนดอนปิดบวกในวันพฤหัสบดี (23 พ.ย.) โดยได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มพลังงาน ขณะที่นักลงทุนจับตากรณีเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจ หลังจากนายเจอร์มี ฮันท์รมว.คลังอังกฤษเปิดเผยงบประมาณชั่วคราว ทั้งนี้ ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,483.58 จุด เพิ่มขึ้น 14.07 จุด หรือ +0.19% หุ้นกลุ่มพลังงานเพิ่มขึ้น 1.3% หลังร่วงลงกว่า 2% ในวันพุธ แต่หุ้นกลุ่มเดินทางและนันทนาการ รวมถึงกลุ่มสินค้าส่วนบุคคล ปรับตัวลงมากที่สุด ขณะที่การซื้อขายเป็นไปอย่างเบาบางเนื่องจากนักลงทุนสหรัฐส่วนใหญ่ไม่ได้ทำการซื้อขาย เนื่องจากตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการวันขอบคุณพระเจ้า หุ้นธนาคารบาร์เคลย์ส ปรับตัวขึ้น 0.2% หลังมีรายงานว่า ธนาคารกำลังวางแผนที่จะลดต้นทุนมากถึง 1 พันล้านปอนด์ (1.25 พันล้านดอลลาร์) ซึ่งอาจรวมถึงการปรับลดพนักงานมากถึง 2,000 ตำแหน่ง (อินโฟเควสท์)

ญี่ปุ่น

ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดทำการวันนี้ (23 พ.ย.) เนื่องในวันขอบคุณแรงงาน

จีน

จีนดึง "คันทีรี การ์เดน" รวมในลิสต์ 50 บริษัทที่ส่งหาที่จะได้รับทุนช่วยเหลือ สำนักข่าวบลูมเบิร์ก รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า บริษัทคันทีรี การ์เดน โฮลดิ้งส์ และบริษัทซิโน-โอเชียน กรุ๊ป ได้ถูกรวมอยู่ใน

รายชื่อบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 50 รายที่มีคุณสมบัติได้รับเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาลจีน ซึ่งข่าวดังกล่าวเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่ารัฐบาลกำลังยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือบริษัทอสังหาริมทรัพย์บางแห่งที่กำลังประสบปัญหาทางการเงิน รายงานระบุว่า ทางการเงินกำลังร่างรายชื่อบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 50 รายที่มีคุณสมบัติได้รับเงินทุนช่วยเหลือ ซึ่งรวมถึงบริษัทเอกชนและบริษัทที่รัฐบาลจีนเป็นเจ้าของ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางให้กับบรรดาสถาบันการเงินที่กำลังพิจารณาเรื่องการสนับสนุนอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ผ่านทาง การปล่อยเงินกู้ แหล่งข่าวระบุว่า หน่วยงานกำกับดูแลของจีนมีแผนที่จะสรุปรายชื่อของบริษัททั้ง 50 แห่งและส่งรายชื่อให้กับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอื่น ๆ ภายในไม่กี่วันข้างหน้า แต่จำนวนเงินที่จะให้ความช่วยเหลือยังคงไม่แน่นอน และรายละเอียดบางอย่างก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ การที่จีนได้นำบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบปัญหาทางการเงิน เช่น คันทรี การ์เดน รวมอยู่ในรายชื่อ 50 บริษัทที่จะได้รับความช่วยเหลือด้านเงินทุนนั้น สะท้อนให้เห็นว่า ทางการเงินได้ปรับเปลี่ยนจุดยืนด้านนโยบายไปเป็นการให้ความช่วยเหลือบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เอกชนรายใหญ่ที่สุดของประเทศ เนื่องจากกังวลว่า วิกฤตการณ์ในตลาดอสังหาริมทรัพย์กำลังทวีความรุนแรงมากขึ้น (อินโฟเควสท์)

หุ้นอสังหาฯจีนพุ่งต่อเนื่องวันนี้ ขานรับรัฐบาลออกมาตรการกระตุ้น ราคาหุ้นบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของจีนพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องในการซื้อขายที่ตลาดหุ้นฮ่องกงช่วงเช้านี้ สวนทางกับภาพรวมของตลาดที่อ่อนแรงลง โดยหุ้นบริษัทเหล่านี้ได้รับแรงหนุนจากสัญญาณบ่งชี้ว่ารัฐบาลจีนจะยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือเป็นวงกว้าง รายงานระบุว่า เทศบาลนครเซินเจิ้นประกาศลดข้อกำหนดการจ่ายเงินค่าน้ำสำหรับผู้ซื้อบ้านหลังที่ 2 ซึ่งทำให้นักลงทุนมีความหวังว่าจะเป็นปัจจัยกระตุ้นยอดขายบ้าน โดยเซินเจิ้นเป็นเมืองที่ 2 ที่ดำเนินการผ่อนคลายข้อกำหนดดังกล่าว หลังจากเมืองกว่างโจวได้ประกาศใช้นโยบายในลักษณะเดียวกันไปแล้วในช่วงต้นปี ขณะเดียวกันมีรายงานว่ารัฐบาลจีนกำลังร่างรายชื่อบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 50 รายที่มีคุณสมบัติที่จะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากธนาคารพาณิชย์ของจีนได้อย่างรวดเร็ว โดยบริษัทเหล่านี้อาจรวมถึง คันทรี การ์เดน โฮลดิ้งส์, ซีโน-โอเชียน กรุ๊ป และ ไชน่า วานเคอ ข่าวดังกล่าวช่วยหนุนราคาหุ้นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ของจีนพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ซึ่งรวมถึงหุ้น ไชน่า ริชออสเสส, หุ้น ไชน่า วานเคอ, หุ้น คันทรี การ์เดน โฮลดิ้งส์ และหุ้น ไชน่า เวอร์แกรนด์ กรุ๊ป การพุ่งขึ้นของ

หุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นั้น สวนทางกับภาพรวมของตลาดหุ้นฮ่องกงที่อ่อนแรงลงในวันนี้ โดยดัชนียังเสี่ยงปิดภาคเช้าที่ระดับ 17,669.84 จุด ลดลง 64.76 จุด หรือ -0.37% ทั้งนี้ การที่จีนได้นำบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบปัญหาทางการเงิน เช่น คันทรี การ์เดน รวมอยู่ในรายชื่อ 50 บริษัทที่จะได้รับความช่วยเหลือด้านเงินทุนนั้น สะท้อนให้เห็นว่า ทางการเงินได้ปรับเปลี่ยนจุดยืนด้านนโยบายไปเป็นการให้ความช่วยเหลือบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เอกชนรายใหญ่ที่สุดของประเทศ เนื่องจากกังวลว่า วิกฤตการณ์ในตลาดอสังหาริมทรัพย์กำลังทวีความรุนแรงมากขึ้น (อินโฟเควสท์)

มูลค่าการค้า "มณฑลกานซู-อาเซียน" ช่วง 10 เดือนแรกปีนี้ทะลุ 7.6 พันล้านหยวน สำนักงานศุลกากรท้องถิ่นมณฑลกานซูทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนรายงานว่าการค้าระหว่างประเทศของมณฑลกานซูกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ช่วงเดือน.ค.-ต.ค.ของปีนี้เติบโต 70.2% เมื่อเทียบกับปีต่อปี รวมอยู่ที่ 7.65 พันล้านหยวน (ราว 3.74 หมื่นล้านบาท) รายงานระบุว่า มูลค่าการค้าระหว่างประเทศทั้งหมดของกานซูในช่วงสิบเดือนแรกของปีนี้อยู่ที่ 4.1 หมื่นล้านหยวน (ราว 2 แสนล้านบาท) โดยการส่งออกเพิ่มขึ้น 5.7% เมื่อเทียบกับปีต่อปี อยู่ที่ 1.02 หมื่นล้านหยวน (ราว 4.99 หมื่นล้านบาท) ส่วนการนำเข้า อยู่ที่ 3.07 หมื่นล้านหยวน (ราว 1.5 แสนล้านบาท) สำนักข่าวซินหัว รายงานว่า การค้าของมณฑลกานซูกับกลุ่มประเทศตามแผนริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (BRI) ในช่วงสิบเดือนแรกของปีนี้คิดเป็น 73.8% ของปริมาณการค้าทั้งหมด รวมอยู่ที่ 3.03 หมื่นล้านหยวน (ราว 1.48 แสนล้านบาท) ขณะเดียวกัน การค้าของกานซูกับประเทศสมาชิกความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) รวมอยู่ที่ 1.12 หมื่นล้านหยวน (ราว 5.48 หมื่นล้านบาท) เพิ่มขึ้น 6.3% เมื่อเทียบกับปีต่อปี สำนักงานศุลกากรท้องถิ่นเสริมว่า ผลิตภัณฑ์จักรกลและไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์การเกษตร จัดเป็นสินค้าส่งออกหลักของกานซู โดยมีปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้น 3.7% และ 21.8% เมื่อเทียบกับปีต่อปี (อินโฟเควสท์)

นักวิเคราะห์คาดการณ์การขยายตัวของอุปสงค์น้ำมันในจีนชะลอเหลือ 4% ครั้งแรกปีหน้า กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาระบุว่า ความต้องการใช้น้ำมันของจีนมีแนวโน้มชะลอการขยายตัวในช่วงครึ่งแรกของปี 2567 ผู้ระดับประมาณ 4% โดยการบริโภคที่ฟื้นตัวขึ้นในภาคการบินและปิโตรเคมีจะถูกหักล้างโดยการใช้น้ำมันดีเซลที่อ่อนแอลงจากผลพวงของภาวะวิกฤตแบบต่อเนื่องในภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีน รายงานระบุว่า อุปสงค์น้ำมันที่ชะลอตัวลงของจีนเกิดขึ้น ท่ามกลางความไม่แน่นอนของแนวโน้มเศรษฐกิจจีน และการเดินทางหวนคืนสู่ภาวะปกติหลังฟื้นตัวขึ้นเมื่อผ่านพ้นช่วงโรคโควิด-19 ระบาดในช่วงต้นปีนี้ กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) คาดการณ์ว่า อุปสงค์น้ำมันจากจีนจะอยู่ที่ระดับเฉลี่ย 16.41 ล้านบาร์เรลต่อวันในช่วงครึ่งแรกของปี 2567 ซึ่งเพิ่มขึ้น 3.2% จากระดับในปี 2566 ขณะเดียวกันสำนักงานพลังงาน

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยที่ต้องติดตาม | ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

สากล (IEA) คาดการณ์ว่า อุปสงค์น้ำมันจากจีนจะอยู่ที่ระดับเฉลี่ย 17.1 ล้านบาร์เรลต่อวันสำหรับตลอดทั้งปี 2567 ซึ่งขยายตัว 3.9% แม้เศรษฐกิจจีนฟื้นตัวขึ้นไม่มากนักในปีนี้ แต่การบริโภคน้ำมันยังคงมีแนวโน้มแตะระดับสูงเป็นประวัติการณ์ หลังอ่อนแอลงระหว่างปี 2563-2565 จากผลพวงของการบังคับใช้มาตรการจำกัดโรคโควิด-19 โอปกและ IEA คาดการณ์ว่า อุปสงค์น้ำมันจากจีนในปีนี้จะขยายตัว 7.6% และ 12.1% ตามลำดับ ขณะที่ผู้คิด แมกเคนซี (Wood Mackenzie), โรสแต็ค เอนเนอร์จี้ (Rystad Energy) และเอนเนอร์จี้แอสเปกต์ส (Energy Aspects) คาดการณ์ว่า อุปสงค์น้ำมันจากจีนในช่วงครึ่งแรกของปี 2567 จะเติบโตที่ 3.7%, 4.0% และ 4.4% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2566 การคาดการณ์เหล่านี้ทำให้แนวโน้มอุปสงค์น้ำมันจากจีนสำหรับปีหน้าต่ำกว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับระดับก่อนเกิดโรคโควิด-19 ระบาด โดยจากการคำนวณข้อมูลของ IEA โดยสำนักข่าวรอยเตอร์พบว่า อุปสงค์น้ำมันจากจีนอยู่ที่ระดับเฉลี่ย 4.5% ระหว่างปี 2559-2562 (อินโฟเควสท์)

เทศบาลนครเขินเงินประกาศลดข้อกำหนดการจ่ายเงินค่าน้ำสำหรับผู้ที่ซื้อบ้านหลังที่ 2 ซึ่งทำให้นักลงทุนมีความหวังว่าจะเป็นปัจจัยกระตุ้นยอดขายบ้าน โดยเขินเงินเป็นเมืองที่ 2 ที่ดำเนินการผ่อนคลายนโยบายดังกล่าว หลังจากเมืองกว่างโจวได้ประกาศใช้นโยบายในลักษณะเดียวกันไปแล้วในช่วงต้นปี ขณะเดียวกันมีรายงานว่ารัฐบาลจีนกำลังร่างรายชื่อบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 50 รายที่มีคุณสมบัติที่จะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากธนาคารพาณิชย์ของจีนได้อย่างรวดเร็ว โดยบริษัทเหล่านี้อาจรวมถึงคันทรี การ์เดน โฮลดิ้งส์, ซีโน-โอเชียน กรุ๊ป และไชน่า วานเคอ (อินโฟเควสท์)

"หลี่ เจียง" นายกรัฐมนตรีจีนส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมทรัพยากรมนุษย์ นายหลี่ เจียง นายกรัฐมนตรีจีนได้กระตุ้นความพยายามเพื่อปมเพาะตัวขับเคลื่อนการเติบโตใหม่ และรวบรวมแรงส่งเสริมใหม่ ๆ ในภาคอุตสาหกรรมบริการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่ในทุกด้าน สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า นายหลี่ ซึ่งเป็นสมาชิกคณะกรรมการถาวรประจำกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC) แสดงความเห็นดังกล่าวระหว่างให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมบริการทรัพยากรมนุษย์เมื่อไม่นานนี้ นายหลี่ระบุว่า การบริการด้านทรัพยากรมนุษย์มีบทบาทสำคัญต่อการปรับปรุงการจ้างงานตามกลไกตลาดและส่งเสริมการสร้างระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่ นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือการขึ้นนำด้วยยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการจ้างงานเป็นอันดับแรก เสริมสร้างการออกแบบระดับสูง และเพิ่มการสนับสนุนทางนโยบายเพื่อสร้างตัวขับเคลื่อนการเติบโตใหม่ในภาคอุตสาหกรรมบริการทรัพยากรมนุษย์ นายหลี่ระบุเสริมอีกว่า ควรพยายามสร้างตลาดทรัพยากรมนุษย์ที่มีการควบคุมและเป็นเอกภาพ รวมถึงมีการแข่งขัน

อย่างเป็นระเบียบ เพื่อขับเคลื่อนการขยายตลาดและกระตุ้นการใช้ทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ (อินโฟเควสท์)

สหรัฐ-จีนเร่งเพิ่มเที่ยวบินระหว่างประเทศ หลัง "ไบเดน-สี" บรรลุข้อตกลง สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า ทางกาตาร์และจีนกำลังดำเนินการเพื่อเพิ่มเที่ยวบินโดยสารระหว่างทั้งสองประเทศมากขึ้น ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณของความคืบหน้าหลังการบรรลุข้อตกลงระหว่างประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรัฐและปธน.สี จิ้นผิงของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่รัฐแคลิฟอร์เนีย สำนักงานการบินพลเรือนของจีน (CAAC) ระบุผ่านแถลงการณ์ว่า นายซ่ง จื้อหยง ผู้อำนวยการของ CAAC ได้หารือร่วมกับนายนิโคลัส เบิร์นส เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศจีน ณ กรุงปักกิ่งเมื่อวันอังคาร (21 พ.ย.) โดยทั้งคู่ได้พูดคุยกันในเชิงลึกเกี่ยวกับการเพิ่มเที่ยวบิน และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคการบินพลเรือนของทั้งสองประเทศอย่างรอบด้าน ทั้งนี้ การพูดคุยกันระหว่างปธน.ไบเดนและปธน.สี นอกกรอบการประชุมสุดยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค) เมื่อวันที่ 15 พ.ย. ทำให้มีความคืบหน้าในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทวิภาคีที่ตึงเครียด , การผลักดันให้มีการเปิดช่องทางทางการสื่อสารทางทหารระดับสูง, การต่อสู้กับเฟ้นทานิล และการเปิดเจรจาเกี่ยวกับปัญหาประติศฐ์ (AI) นอกจากนี้ นายหวัง อี้ รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนระบุว่า ในการประชุมดังกล่าวยังมีข้อตกลงที่จะเพิ่มเที่ยวบินระหว่างทั้งสองประเทศอย่างมากในต้นปีหน้า (อินโฟเควสท์)

WHO ร้องจีนแชร์ข้อมูลโรคทางเดินหายใจระบาด พบคลัสเตอร์ปอดอักเสบในเด็ก องค์การอนามัยโลก (WHO) เรียกร้องอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ (22 พ.ย.) ให้จีนมอบข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของโรคระบบทางเดินหายใจ และคลัสเตอร์ของโรคปอดอักเสบ (pneumonia) ในเด็ก WHO ระบุในแถลงการณ์ว่า เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (NHC) ของจีนได้จัดการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 13 พ.ย.ที่ผ่านมา เพื่อรายงานเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดขึ้นในประเทศ WHO เปิดเผยว่าทางการจีนมองว่า การเพิ่มขึ้นของโรคระบบทางเดินหายใจดังกล่าวเป็นผลมาจากการยกเลิกข้อจำกัดในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และจากการแพร่ระบาดของโรคที่รู้จักกันดี อาทิ ไข้หวัดใหญ่ (influenza), โรคปอดอักเสบจากเชื้อไมโคพลาสมา (mycoplasma pneumoniae) (ซึ่งเป็นการติดเชื้อจากแบคทีเรียที่พบได้บ่อย ซึ่งมักส่งผลต่อเด็กเล็ก), เชื้อไวรัสโรคระบบทางเดินหายใจ และเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคโควิด-19 ทางกาตาร์จีนได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังโรคระบาดตามสถานพยาบาลและชุมชน ตลอดจนการขยายขีดความสามารถของระบบจัดการผู้ป่วย (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 18.25 จุด ขานรับ
จีนกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดบวก
ในวันนี้ ขานรับข่าวรัฐบาลจีนออกมาตรการกระตุ้นภาค
อสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที่ 3,061.86 จุด เพิ่มขึ้น
18.25 จุด หรือ +0.60% (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่งเส็งปิดบวก 176.24 จุด นลท.หวังคบ.
ลดทั่วโลก-จีนหนุนภาคอสังหาริมทรัพย์ ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดบวก
ในวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนมีความเชื่อมั่นมากขึ้นว่า อัตราดอกเบี้ยทั่วโลกจะปรับตัวลงในปีหน้า และตลาดยังคงได้แรงหนุนจากมาตรการของ
จีนในการช่วยหนุนตลาดอสังหาริมทรัพย์ของจีน ทั้งนี้ ดัชนีฮั่งเส็งปิด
ตลาดที่ระดับ 17,910.84 จุด เพิ่มขึ้น 176.24 จุด หรือ +0.99% (อินโฟ
เควสท์)

เอเชีย และอื่นๆ

อิสราเอลหั่นคาดการณ์เศรษฐกิจปีนี้เหลือ 2% จาก 2.7% กังวล
ผลกระทบสงครามฮามาส กระทรวงการคลังอิสราเอลคาดการณ์ว่า
เศรษฐกิจอิสราเอลจะขยายตัวเพียง 2% ในปี 2566 ซึ่งชะลอลงจาก
ที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะขยายตัว 2.7% เนื่องจากผลกระทบของ
การทำสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาส ส่วนในปี 2567
กระทรวงการคลังคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจอิสราเอลจะขยายตัว 1.6%
ซึ่งเป็นการคาดการณ์ภายใต้สมมติฐานที่ว่าสงครามอาจจะยืดเยื้อไป
จนถึงปี 2567 แต่คาดว่าสถานการณ์ผู้รับอันตูดเคียดจะยุติลงในช่วงไตรมาส
1/2567 และคาดว่ากองทัพอิสราเอลจะสามารถควบคุมพื้นที่
ชายแดนตอนใต้ที่ติดกับฉนวนกาซาได้เป็นส่วนใหญ่ กระทรวงการคลัง
อิสราเอลระบุว่า ปัจจัยสำคัญที่จะจุดรั้งการเติบโตของเศรษฐกิจนั้น มา
จากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ถดถอยลง ซึ่งจะส่งผลให้ภาคเอกชน
ชะลอการใช้จ่ายลงด้วย โดยการใช้จ่ายภาคเอกชนถือเป็นหนึ่งในปัจจัย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (อินโฟเควสท์)

ฮามาสยื่นเคาะพ้อข้อตกลงหยุดยิง กลุ่มฮามาสออกแถลงการณ์
ยืนยันว่าจะปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิง ทันทีที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในวัน
พรุ่งนี้ (24 พ.ย.) เวลา 07.00 น.ตามเวลาท้องถิ่น หรือ 12.00 น.ตาม
เวลาไทย แถลงการณ์ระบุว่า ในระหว่างการหยุดยิง 4 วัน กลุ่มนักรบ
ต่างๆของฮามาสจะระงับความเคลื่อนไหวทางทหาร นอกจากนี้
กองทัพอิสราเอลจะปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงเช่นกัน โดยจะไม่มี
การส่งเครื่องบินรบเข้าไปทางตอนใต้ของฉนวนกาซาตลอดทั้ง 4 วัน และ
จะไม่มีการส่งเครื่องบินรบเข้าไปทางตอนเหนือของฉนวนกาซาใน
ระหว่างเวลา 10.00-16.00 น.ตามเวลาท้องถิ่น (อินโฟเควสท์)

เกาหลีเหนืออีกข้อตกลงทางทหารกับเกาหลีใต้ พร้อมส่งทหาร
อาวุธ ประจำการแนวชายแดน เกาหลีเหนือระบุในวันนี้ (23 พ.ย.)
ว่า จะเพิ่มกองกำลังติดอาวุธที่แข็งแกร่งมากขึ้นและอาวุธใหม่ ๆ ที่
บริเวณชายแดนติดกับเกาหลีใต้ หลังจากที่ได้ตอบโต้เกาหลี

เหนือที่ส่งดาวเทียมสอดแนมขึ้นสู่วงโคจร ด้วยการลงมติระดับข้อตกลง
ทางทหารบางส่วนที่ได้ลงนามร่วมกับรัฐบาลเกาหลีเหนือเมื่อปี 2561
สำนักข่าวเคซีเอ็นเอ (KCNA) ของรัฐบาลเกาหลีเหนือรายงานว่า
กระทรวงกลาโหมเกาหลีเหนือจะฟื้นฟูมาตรการทางทหารทั้งหมดที่ได้
ระงับไปภายใต้ข้อตกลงกับเกาหลีใต้ โดยข้อตกลงดังกล่าวมีขึ้นเพื่อ
บรรเทาความตึงเครียดตามแนวชายแดนระหว่างสองประเทศ
แถลงการณ์ระบุว่า "นับจากนี้เป็นต้นไป กองทัพเกาหลีเหนือของเราจะ
ไม่ผูกพันกับข้อตกลงทางทหารเกาหลีเหนือ-ใต้ ที่ลงนามเมื่อวันที่ 19
ก.ย. 2561 อีกต่อไป โดยที่เราจะยุติการดำเนินการทางทหารที่มีขึ้นเพื่อ
ลดความตึงเครียดและความขัดแย้งทางการทหารในทุกภาคส่วน ทั้ง
ทางบก ทางทะเล และทางอากาศ และเราจะประจำการกองกำลังติด
อาวุธที่ทรงพลังยิ่งขึ้นและยุทโธปกรณ์รูปแบบใหม่ในภูมิภาคตามแนว
เส้นแบ่งเขตทางทหาร" การปล่อยดาวเทียมเมื่อวันอังคาร (21 พ.ย.)
นับเป็นความพยายามปล่อยดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศ เป็นครั้งที่ 3
ของปีนี้ หลังจากที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว 2 ครั้ง และมีขึ้นหลังจาก
การเดินทางเยือนรัสเซียของนายคิม จองอึน ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือ
เจ้าหน้าที่เกาหลีใต้กล่าวว่า เกาหลีเหนืออาจได้รับความช่วยเหลือทาง
เทคนิคจากรัสเซียในการปล่อยดาวเทียมครั้งล่าสุด ท่ามกลางความ
ร่วมมือที่เพิ่มมากขึ้นระหว่างสองชาติพันธมิตร โดยเกาหลีเหนือได้
จัดส่งกระสุนปืนใหญ่จำนวนมากหลายล้านลูกให้กับรัสเซีย (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ปิดแดนลบ กังวลเฟดขึ้น
ดอกเบี้ย ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียปิดตลาดในแดนลบ ท่ามกลาง
ความกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ
(เฟด) หลังการเปิดเผยรายงานการประชุมประจำวันที่ 31 ต.ค.-1 พ.ย.
ซึ่งส่งสัญญาณว่าเฟดอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกหากเงินเฟ้อเร่งตัว
ขึ้น ดัชนี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 66,017.81 ลบ 5.43 จุด หรือ
0.01% อย่างไรก็ดี ตลาดยังคงได้แรงหนุนจากการดีดลงของราคา
น้ำมัน และการปรับตัวลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ
(อินโฟเควสท์)

ไทย

ส่งออกไทยผ่านจุดต่ำสุดแล้ว สรท.คาดปี 67 โต 1-2% เกษตร
อาหาร-ยานยนต์ ขั้วเคลื่อนหลัก นายชัยชาญ เจริญสุข
ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) หรือสภาผู้
ส่งออก ประเมินแนวโน้มการส่งออกของไทยในปี 2567 โดยมองว่าการ
ส่งออกของไทยได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว และคาดว่าในปีหน้า จะเห็น
การส่งออกกลับมาขยายตัวเป็นบวกได้ราว 1-2% หรือคิดเป็นมูลค่า
การส่งออกราว 2.85-2.89 แสนล้านดอลลาร์ จากในปี 2566 ที่คาดว่า
การส่งออกจะหดตัว 1-1.5% หรือคิดเป็นมูลค่าการส่งออกราว 2.83-
2.84 แสนล้านดอลลาร์ "แม้ปัจจัยภายนอกที่คาดเดาและควบคุมได้
ยาก จะมีผลกระทบต่อแรง แต่วิกฤตการส่งออกของไทยได้ผ่านจุด

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยที่ต้องติดตาม | ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

ต่ำสุดแล้วในปีนี้ และพร้อมที่จะเดินหน้าเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2567 เราคาดว่า การส่งออกปีหน้า จะขยายตัวได้ราว 1-2% โดยมีสินค้าเกษตร อาหาร ยานยนต์และชิ้นส่วน เป็นตัวขับเคลื่อนหลัก" ประธาน สรท.ระบุ ทั้งนี้ อยู่ภายใต้สมมติฐานที่ว่าอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยอยู่ที่ 33-35 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ ราคาน้ำมันดิบดูไบ เฉลี่ย 80-90 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล สำหรับปัจจัยภายนอกที่ผู้ส่งออกไทยต้องติดตามอย่างใกล้ชิด คือ เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า อัตราเงินเฟ้อ และอัตราดอกเบี้ยโลกที่ยังทรงตัวในระดับสูง รวมทั้งกฎระเบียบทางการค้าต่างๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สภาพภูมิอากาศ ซึ่งล้วนแต่เป็นมาตรการกีดกันทางการค้าที่มีใช้ภาษี (NTB) ที่ผู้ส่งออกของไทยจะต้องทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎระเบียบเหล่านั้น ไม่เช่นนั้นสินค้าไทยก็ไม่สามารถส่งออกไปยังประเทศเหล่านั้นได้ หรืออาจส่งออกได้ แต่ต้องถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราที่สูงกว่าปกติ ซึ่งทำให้เสียเปรียบประเทศคู่แข่ง ส่วนปัจจัยในประเทศ ต้องติดตามสถานการณ์เออีซี เนื่องจากจะมีผลกระทบโดยตรงต่อการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร (อินโฟเควสท์)

ภัยแล้งทั่วโลกหนุนแนวโน้มส่งออกอาหารไทยปีนี้สูงขึ้น 5.5% เป้าปี 67 โตต่อแตะ 1.65 ล้านลบ. นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร คาดทั้งปี 66 การส่งออกอาหารไทยจะมีมูลค่า 1.55 ล้านล้านบาท ขยายตัว 5.5% โดยในช่วง 9 เดือนปี 66 มีมูลค่า 1.16 ล้านล้านบาท ขยายตัว 4.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ปัจจัยสนับสนุนจากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นทำให้ผลผลิตสินค้าเกษตรอาหารในหลายภูมิภาคลดลง จึงมีความต้องการสินค้าอาหารมากขึ้นเพื่อเพิ่มปริมาณการสำรองอาหารในประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียนและเอเชียใต้ ในส่วนของประเทศไทย แม้ผลผลิตวัตถุดิบการเกษตรของไทยหลายรายการจะลดลง แต่สินค้าส่งออกไทยได้รับประโยชน์จากความต้องการและราคาตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น จากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ทำให้เกิดภัยแล้ง โดยเฉพาะข้าวและน้ำตาลทราย ส่วนแนวโน้มไตรมาสสุดท้าย คาดว่าจะฟื้นตัวจากไตรมาสก่อน เพราะได้รับแรงหนุนจากปริมาณวัตถุดิบการเกษตรถูกการผลิตใหม่ที่เข้าสู่ตลาด รวมถึงต้นทุนวัตถุดิบในกลุ่มอาหารทะเลแปรรูป และอาหารสัตว์เลี้ยงที่อ่อนตัวลงมาอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลัง ส่งผลทำให้ปริมาณคำสั่งซื้อของลูกค้ามีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น "ตลาดภายในภูมิภาคอย่างจีน อาเซียนเดิม 5 ประเทศ และกลุ่มประเทศ CLMV เป็นตลาดหลักที่ส่งผลทำให้ภาพรวมส่งออกอาหารไทยในปี 66 ขยายตัว ซึ่งกลุ่มประเทศดังกล่าวเป็นตลาดส่งออกอันดับ 1, 2 และ 3 ของไทยในปัจจุบัน ตามลำดับ โดยมีผลไม่สด ข้าว และน้ำตาลทรายเป็นสินค้าหลักที่มูลค่าส่งออกขยายตัวสูง สำหรับกลุ่มสินค้าส่งออกที่หดตัวลงส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบทั้งจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลักชะลอตัว (สหรัฐฯ ยุโรป จีน ญี่ปุ่น) และปัญหาวัตถุดิบ

การเกษตรที่มีผลผลิตลดลงและต้นทุนสูงขึ้น เช่น มันสำปะหลัง สับปะรด ปลายนา ยกเว้นกุ้งที่มีราคาตกต่ำ" นางอนงค์ กล่าว ขณะที่ในปี 67 ประเมินว่าแนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารไทยจะขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งภาคการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศและอุตสาหกรรมการผลิตที่เน้นการส่งออก อุตสาหกรรมการผลิตที่มีตลาดในประเทศ จะขยายตัวโดดเด่นตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่ที่ ขณะที่การส่งออกอาหารไทยในปี 67 คาดว่าจะมีมูลค่า 1.65 ล้านล้านบาท ขยายตัว 6.5% สำหรับปัจจัยสนับสนุนจากเศรษฐกิจในประเทศกำลังพัฒนา และตลาดเกิดใหม่ที่ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งตามภาคบริการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ขณะที่แรงกดดันจากเงินเฟ้อเริ่มคลายตัวลงหลังทางการประเทศต่างๆ ใช้นโยบายการเงินเข้มงวดในช่วงก่อนหน้า สินค้าอาหารไทยได้รับประโยชน์จากการที่ประเทศคู่ค้ากังวลเรื่องความมั่นคงทางอาหาร เช่นเดียวกับปรากฏการณ์เอลนีโญทำให้ผลผลิตการเกษตรลดลง ความต้องการอาหารเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน เงินบาทผันผวนน้อยลง และยังคงอยู่ในระดับที่เอื้อต่ออุตสาหกรรมอาหาร โดยในปี 67 เงินบาทที่คาดว่าจะมีค่าเฉลี่ย 35.00 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ใกล้เคียงกับปี 66 ตามการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติและดุลบัญชีเดินสะพัดของไทย ซึ่งเป็นระดับที่เอื้ออำนวยต่อการส่งออกสินค้าอาหารไทย (อินโฟเควสท์)

ตลาดรถเดือนต.ค. ดีมานด์ EV มาแรง ยอดขายรถสันดาปหดตัว/ส่งออกทะลุ 1 แสนคัน นายสุรพงษ์ พิสิฐพัฒนพงษ์ รองประธาน และโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยยอดการผลิตรถยนต์ทั้งหมดในเดือนต.ค. 158,734 คัน ลดลง 7.02% จากเดือนเดียวกันของปีก่อน และลดลง 3.27% จากเดือน ก.ย.66 ซึ่งเป็นการลดลง 3.57% จากการผลิตเพื่อขายในประเทศ ในส่วนของการผลิตรถกระบะที่ลดลง 27.44% ตามยอดขายรถกระบะที่ลดลง 37.93% ส่งผลให้ยอดขายการผลิตรถยนต์ในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้ทั้งสิ้น 1,544,705 คัน เพิ่มขึ้น 0.65% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สำหรับยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือน ต.ค.66 มีจำนวนทั้งสิ้น 58,963 คัน ลดลง 8.75% จากเดือนเดียวกันของปีก่อน และลดลง 5.03% จากเดือน ก.ย.66 จากการลดลงของยอดขายรถกระบะ 37.93% เพราะสถาบันการเงินเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อ รวมทั้งยอดขายรถพีวีซีลดลง 19.32% จากการออกรถรุ่นใหม่ของรถ SUV หลายรุ่น รวมทั้งรถบรรทุกขายลดลง 14.48% จากเศรษฐกิจชะลอตัวด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ที่ล่าช้าออกไป ซึ่งกระทบการลงทุนของภาครัฐและการส่งออกหลายสินค้า ยังคงลดลงซึ่งกระทบอำนาจซื้อจากการลดเวลาการทำงานลง ส่งผลให้ยอดขายในประเทศช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่ 645,833 คัน ลดลง 7.51% จากปี 2565 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนยอดส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เดือน ต.ค.66 อยู่ที่ 105,726 คัน เพิ่มขึ้น 12.20%

จากเดือนเดียวกันของปีก่อน และมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 96,333.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.44% จากเดือนเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ยอดส่งออก 10 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-ต.ค.66) อยู่ที่ 927,625 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 15.86% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 799,165.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.86% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (อินโฟเควสท์)

แบงก์ชาติ เร่งผลักดัน 3 ภูมิทัศน์การเงินใหม่ เน้นศก.ยืดหยุ่น สร้างโอกาสให้ประเทศ นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า สิ่งจำเป็นและสำคัญของประเทศไทย คือ resilience ที่เป็นเรื่องความทนทาน และความยืดหยุ่นที่เศรษฐกิจไทยเมื่อล้มได้ แต่ต้องลุกเร็ว ซึ่งขณะนี้ไม่พ้นเรื่องเสถียรภาพการมีกันชนต่างๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทั้งฐานะการเงินเอกชนครัวเรือนและภาครัฐ การมีพื้นที่ทำนโยบาย หรือ Policy space ทางด้านการเงินการคลัง การมีทางเลือก และสุดท้ายต้องสร้างการเติบโตแบบใหม่ ที่ผ่านมา ธปท. ได้ปรับภูมิทัศน์ด้านการเงินใหม่ ออก Financial Landscape ภายใต้หลักการ "3 Open" ทั้ง Open Infrastructure, Open Data และ Open Competition ภูมิทัศน์การเงินสร้างความสมดุล ต้องมี Innovation ควบคู่กับการดูแลความเสี่ยง เน้นความยืดหยุ่นการปรับตัว มากกว่าเพียงเน้นเสถียรภาพ ต้องมีการปรับกำกับ ไม่ใช่เข้มงวดทุกอย่าง ต้องควบคุมตามความเสี่ยง สำหรับการดำเนินการมี 3 มิติ หรือ 3 snapshot อย่างแรก เป็นเรื่องการชำระหนี้ (เพย์เมนท์) ต้องการลดต้นทุนผ่านการปรับตัวไปช่องทางดิจิทัลอย่างเรื่องจัดการธนบัตร มีตั้งแต่การพิมพ์ธนบัตร ตรวจ ขนย้าย นับคัดตรวจสอบ จนถึงการทำลาย ซึ่งมีต้นทุนเงินสดปีละ 5 หมื่นล้านบาทต่อปี มีต้นทุนสูงเมื่อเทียบกับช่องทางดิจิทัล (อินโฟเควสท์)

นายกฯ เชื่อดิจิทัลวอลเล็ตยังอยู่ในไทม์ไลน์เดิมแม้ยอมรับช้าไปบ้าง นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง กล่าวตอบคำถามถึงโครงการดิจิทัลวอลเล็ตที่จะต้องขยายเวลาออกไปหรือไม่ให้นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง ได้ออกมาระบุว่ายังไม่ได้ส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อสอบถามความเห็นทางกฎหมายในการออก พ.ร.บ. 5 แสนล้านบาท ว่าเป็นไปตามหลักนิติธรรมหรือไม่ โดยนายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า ยังอยู่ในกรอบระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินโครงการได้ในเดือนพฤษภาคม เชื่อว่าอีกไม่กี่วันคงจะส่งไปได้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการกฤษฎีกายังไม่ได้ชี้แจงกรอบระยะเวลาของการตรวจสอบโครงการดิจิทัลวอลเล็ต แต่ได้มีการพูดคุยกันโดยได้ขอให้ทำให้ออกตามขั้นตอน ซึ่งเป็นการพูดคุยเพียงแค่นี้ครั้งเดียว นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า หากคณะกรรมการกฤษฎีกาผ่านแสดงว่าเห็นชอบ ซึ่งการเสนอเข้าสู่สภาถือเป็นการเปิดโอกาสให้มีการชี้แจงรายละเอียดให้สภาได้ซักถาม ซึ่งอยากให้ผ่านในทุกๆ ขั้นตอน แม้อาจจะมีความล่าช้าไปบ้าง แต่ก็จะทำให้โปร่งใสตรวจสอบได้ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดลบ 7.54 จุดยังยืนเหนือ 1,400 แรงขาย AOT-กลุ่มท่องเที่ยวกดดัน ไร้ปัจจัยหนุน SET ปิดวันนี้ที่ 1,406.61 จุด ลดลง 7.54 จุด (-0.53%) มูลค่าซื้อขาย 40,407.66 ล้านบาท นักวิเคราะห์ ระบุตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับลงรับแรงกดดันหลักจากหุ้น AOT ร่วงจากความกังวลนักท่องเที่ยวจีนฟื้นช้ากว่าคาด และการขยายเวลาช่วยกลุ่ม King Power อาจส่งผลกระทบต่อหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวตามด้วย แนวโน้มวันพรุ่งนี้คาดตลาดแกว่งไซด์เวย์ออกด้านข้างยังไร้ปัจจัยใหม่หนุน ให้แนวรับที่ 1,400 จุดและแนวต้าน 1,420 จุด SET ปิดวันนี้ที่ 1,406.61 จุด ลดลง 7.54 จุด (-0.53%) มูลค่าการซื้อขาย 40,407.66 ล้านบาท การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีแกว่งไซด์เวย์ในแดนลบ โดยดัชนีทำจุดต่ำสุด 1,400.48 จุด และทำจุดสูงสุดที่ 1,415.02 จุด ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้น 195 หลักทรัพย์ ลดลง 236 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 211 หลักทรัพย์ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 36,827 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 36,827 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 4,567 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทประกัน ซื้อสุทธิ 726 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 1,696 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 2.62% ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวาน ภาพรวมของตลาดในวันนี้ Yield Curve เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากวันก่อนหน้า ด้านปัจจัยต่างประเทศ รายงานตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ลดลง 24,000 ราย สูงระดับ 209,000 ราย ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 225,000 ราย สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET OUTFLOW 2,205 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 1,700 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 505 ล้านบาท ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET SELL ของนักลงทุนต่างชาติ 1,715 ล้านบาท ทั้งนี้ตลาดติดตามรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตและภาคบริการขั้นต้นสหรัฐฯ เดือนพ.ย. ในวันพรุ่งนี้ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 35.28 แกว่งกรอบแคบ วอลุ่มเบาบาง ตลาดรอปัจจัยใหม่หนุนทิศทาง นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนี้อยู่ที่ 35.28 บาท/ดอลลาร์ ปรับตัวอ่อนค่าจาก เปิดตลาดเมื่อเช้าที่ระดับ 35.22 บาท/ดอลลาร์ ระหว่างวันเคลื่อนไหวในกรอบ 35.20 - 35.30 บาท/ดอลลาร์ โดยมีปริมาณธุรกรรมเบาบาง เนื่องจากตลาดญี่ปุ่นและสหรัฐฯ ปิดทำการ "เงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ โดยตลาดรอปัจจัยใหม่เข้ามา ขณะที่ค่าเงินในภูมิภาคเคลื่อนไหวแบบผสมไปตามปริมาณซื้อขาย"

นักบริหารเงิน กล่าว นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของ
เงินบาทในวันพรุ่งนี้ไว้ที่ 35.10 - 35.40 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์)

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- อัตราเงินเฟ้อเดือนค.ค. ญี่ปุ่น
- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นเดือนพ.ย. จาก Jibun Bank ญี่ปุ่น
- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นต้นเดือนพ.ย. จาก Jibun Bank ญี่ปุ่น
- ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3/2566 (ประมาณการครั้งสุดท้าย) เยอรมนี
- ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือนพ.ย. จากสถาบัน Ifo เยอรมนี
- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นเดือนพ.ย. จากเอสแอนด์พี โกลบอล สหรัฐ
- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นต้นเดือนพ.ย. จากเอสแอนด์พี โกลบอล สหรัฐ

ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

Monday 20					Thai Stock Market 23-Nov-23							
	Release	Actual	Cons.	Prior		23-Nov-23	Chg	%Chg.				
CH	5-Year Loan Prime Rate	20-Nov	4.20%	4.20%	4.20%	SET	1,406.61	-7.54	-0.53%			
	1-Year Loan Prime Rate	20-Nov	3.45%	3.45%	3.45%	SET50	867.64	-6.95	-0.79%			
TH	GDP SA QoQ	3Q	1.50%	2.40%	1.80%	SET100	1,922.67	-13.53	-0.70%			
	GDP YoY	3Q	0.80%	1.20%	0.20%	MAI	405.60	-1.43	-0.35%			
EC	Construction Output MoM	Sep	0.45%	-1.06%	-0.70%	Institution Net Position	-548.44					
US	Leading Index	Oct	-0.80%	-0.70%	-0.70%	Proprietary Net Position	519.49					
						Foreign Net Position	-1,715.20					
						Individual Net Position	1,744.15					
						Total Trading Value	40,407.66					
Tuesday 21					Major Indices 23-Nov-23							
	Release	Actual	Cons.	Prior		23-Nov-23	Chg	%Chg.				
US	Chicago Fed Nat Activity Index	Oct	-0.49	-0.2	-0.2	Dow Jones	35,273.03	+184.74	+0.53%			
	Existing Home Sales	Oct	3.79M	3.90M	3.95M	S&P 500	4,556.62	+18.43	+0.41%			
	Existing Home Sales MoM	Oct	-4.10%	-2.20%	-2.20%	Nasdaq	14,265.86	+65.88	+0.46%			
Wednesday 22					Crude Commodities 23-Nov-23							
	Release	Actual	Cons.	Prior		23-Nov-23	Chg	%Chg.				
EC	Consumer Confidence	Nov P	-16.90	-17.60	-17.80	WTI (\$/bl)	76.32	-0.44	-0.57%			
US	FOMC Meeting Minutes	1-Nov				Dubai (\$/bl) - <i>delayed</i>	83.76	-0.16	-0.19%			
	MBA Mortgage Applications	17-Nov	3.00%		2.80%	Brent (\$/bl)	81.05	-0.49	-0.60%			
	Initial Jobless Claims	18-Nov	209K	225K	233K	NYMEX (\$/bl)	77.10	-0.67	-0.86%			
	Continuing Claims	11-Nov	1,840K	1,862K		COMEX Gold	1,994.50	+3.10	+0.16%			
	Durable Goods Orders	Oct P	-5.40%	-3.10%	4.00%	Batic Dry Index	1,855.00	+100.00	+5.70%			
	Core Durable Goods Orders	Oct P	0.00%	0.10%	0.20%							
	U. of Mich. 1 Yr Inflation	Nov F	4.50%	4.40%	4.40%							
	U. of Mich. 5-10 Yr Inflation	Nov F	3.20%	3.20%	3.20%							
Thursday 23					Exchange Rate 24-Nov-23							
	Release	Actual	Cons.	Prior		24-Nov-23	22-Nov-23	%Chg.				
EC	HCOB Eurozone Manufacturing PMI	Nov P	43.80	43.40	43.10	USD/THB	35.32	35.24	+0.22%			
	HCOB Eurozone Services PMI	Nov P	48.20	48.10	47.80	EUR/USD	1.0907	1.0882	+0.23%			
	HCOB Eurozone Composite PMI	Nov P	47.10	46.90	46.50	USD/JNY	149.54	149.49	+0.04%			
JN	Natl CPI YoY	Oct	3.30%		3.00%	GBP/USD	1.2539	1.2491	+0.38%			
	Natl CPI Ex Fresh Food YoY	Oct	2.90%	3.00%	2.80%	USD/CHY	7.0900	7.1542	-0.90%			
	Foreign Buying Japan Bonds	17-Nov	2.5B		-65.8B	USD/KRW	1,297.21	1,298.82	-0.12%			
	Jibun Bank Japan PMI Mfg	Nov P	48.10	48.80	48.70	Dollar Index	103.745	103.556	+0.18%			
	Jibun Bank Japan PMI Services	Nov P	51.70		51.60							
Friday 24					Thai Bond Market 23-Nov-23							
	Release	Actual	Cons.	Prior		23-Nov-23	22-Nov-23	%Chg.				
US	S&P Global US Manufacturing PMI	Nov P	--	--	50.00	Total Return Index	307.10	307.16	-0.02%			
	S&P Global US Services PMI	Nov P	--	--	50.60	Outright/ Cash Trading	36,827.30	64,231.06	-42.66%			
	S&P Global US Composite PMI	Nov P	--	--	50.70							
						Bond Yield	1M	3M	6M	1Y	2Y	3Y
						23-Nov-23	2.051	2.101	2.27	2.382	2.465	2.515
						Change (bps)	-0.08	+0.24	+0.06	+0.24	+0.32	-0.08
						5Y	2.622	2.812	3.024	3.335	3.478	3.757
							+0.29	+0.32	+0.20	+0.62	+1.02	+0.51
					US Bond Market 22-Nov-23							
						3M	2Y	3Y	5Y	10Y	30Y	
						22-Nov-23	5.54	4.89	4.62	4.44	4.42	4.55
						Change (bps)	+1.00	+3.00	+2.00	+3.00	+1.00	-2.00